



อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ASSUMPTION CATHEDRAL

<http://assumptioncathedral.catholic.or.th/>

ปลัดแก่อย 40

พระคัมภีร์... ‘ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังทรงพระดำเนินอยู่ระหว่างทาง ชายคนหนึ่งรีบเข้ามาคุกเข่าลง ทูลถามว่า “**พระอาจารย์ผู้ทรงความดี ข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร**” .../...ทับเท้า...วันอังคารที่แล้วนั่งทางข้าวเย็นอยู่ดีๆ คุณพ่อพรชัยปลัดหนุ่มของเรา ก็เดินโขยกเขยก มีไม้เท้าคู่กาย ใส่ฝือกที่ขา พร้อมร้องรอยถลอกปอกเป็ดมาทักทายพวกเรา ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส แถมเล่าเหตุเกิดถนนพระราม 1 ให้ฟังด้วยความสนุกสนานว่า ฟังซื้อร่มสีเขียวสดใส คันใหม่สดๆร้อนๆขณะข้ามถนนกลับมาที่รถ ก็มีรถเก๋งผ่านมาทักทายโฉบทักทายด้วยการเฉี่ยวตัวแถมทับเท้าด้วยเป็นผลให้กระดูกนิ้วก้อยเท้าเกิดอาการหักเล็กน้อย พ่อसानิจเจ้าอาวาสพอทราบเรื่องก็ไม่นิ่งนอนใจ ออกคำสั่งที่ดีที่สุดให้พ่อขุนว่า งดรับงานนอก งานในชั่วคราว แล้วย้ายเข้าโรงพยาบาลไปนอนรักษาตัวเป็นการด่วน แต่ไม่ต้องตกใจว่าพ่อขุนเป็นหนัก เหตุที่ต้องไปนอนโรงพยาบาล เพราะพ่อขุนจะได้ไม่ต้องขึ้นลงบันไดเอง 3 ชั้นเหมือนอยู่ที่บ้านพักพระสงฆ์ เพราะฉะนั้นเลยขอประกาศให้พี่น้องได้ทราบโดยทั่วกันว่าไม่ต้องเป็นห่วง .../...รวมพลคนมีความเชื่อ...เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ที่สักการสถานคุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด กฤษะบำรุง มีพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน เปิดปีความเชื่อ และเปิดวันทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประกาศฯ เห็นบรรดาคณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประกาศฯที่ดูแลแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตาเหลือเกิน เป็นคนในซอย 40 แทบทั้งนั้น เพราะมีแกนนำใหญ่เป็นคุณพ่อसानิจเจ้าอาวาสของเราในฐานะประธานคณะกรรมการฯ จัดจุดรับลงทะเบียนนับจำนวนคนมาร่วมงาน และแจกของที่ระลึกมากมาย ส่วนจำนวนสายประกาศฯที่สวดตลอดวันรวมได้หลายพันสาย งานนี้พ่อसानิจก็ยิ้มแก้มปริทีเดียว.../...ฟังพ่อ ฟังเพลง...มีประชาสัมพันธ์จากคณะนักขับร้องอาสนวิหารอัสสัมชัญ ว่าอาทิตย์นี้เวลาตี 10 โมงเช้า ทางคณะนักขับจัดกิจกรรมเพื่อสอดรับกับ BEC หรือที่เราเรียกกันว่า วิถีชุมชนวัด จึงร่วมกันจัดโครงการ “ฟังพ่อ ฟังเพลง” ฟังพ่อ ก็คือ มีปัญหาอะไรคับอกคับใจก็มาถามพ่อได้ อยากรคุยกับพ่อก็ทับเท้าเข้ามาคุย หรือไม่อยากคุยก็ไม่ใช่ไรก้าวเท้าเข้ามาฟังพ่อคุยก็ได้ แถมปิดท้ายด้วยการฟังเพลงไปเพราะจากคณะนักขับร้องอาสนวิหารอัสสัมชัญของเรา หรือถ้าสนใจก็มาร่วมฝึกร้องเพลงก็สามารถทำได้ และมาทำความรู้จักเพื่อนร่วมซอย ทั้งนี้เพื่อความสามานฉันท์ของเราชาวซอย 40 จะได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น.../...พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือน พี่น้อง ชายหญิง บิดามารดา บุตร หรือไร่นา เพราะเห็นแก่เรา และเพราะเห็นแก่ข้าวดิ จะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้ เขาจะได้บ้านเรือน พี่น้องชายหญิง มารดา บุตร ไร่นา พร้อมกับการเบียดเบียนและในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร”.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...